



## เร่งซ่อมเพชรเกษม-ติดป้ายเตือน รับประช.ล่อง14จว.ใต้เที่ยวปีใหม่'

ทางหลวงประจำวงเวียนผิวจระจร ถ.เพชรเกษม พร้อมเร่งซ่อมจุด  
ชำรุดใช้งานชั่วคราว อำนวยความสะดวกประชาชนขึ้นล่อง 14  
จว.ใต้ ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ พร้อมปักป้ายเตือนความเร็วไม่เกิน  
60 กม.ต่อชั่วโมงจุดที่อยู่ระหว่างการซ่อม (อ่านต่อหน้า 12)

### เพชรเกษม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายสุพจน์ เสริม  
ทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจำวงเวียนผิวจระจร  
กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างผิว  
การจราจรบนถนนเพชรเกษมทุกอำเภอ คืน  
พื้นที่ให้กรมทางหลวง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม  
นี้ เพื่อให้ประชาชนใช้เดินทางขึ้นล่อง 14  
จังหวัดภาคใต้ ทั้ง 4 ช่องการจราจรด้วยความ  
สะดวก ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวหลาย  
วัน โดยเฉพาะจุดสำคัญที่สะพานข้ามคลองวัง  
ยาว ตร.ร้อนทอง อ.บางสะพาน หลังจากปิดให้  
รถวิ่งสวนทางบนถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.ใน  
ระหว่างการซ่อมคอสะพานวังยาวบนเส้นทางขา  
ล่องใต้ บริเวณถนนภยาพลาปรานบุรี-ชะอำ ที่  
อ.ปราณบุรี จะคืนผิวจราจรทั้งหมด

นายสุพจน์กล่าวว่า นอกจากนั้นจะมีการ  
ปักป้ายเตือนให้ระวังการใช้ความเร็วไม่เกิน  
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในจุดที่อยู่ระหว่างการ  
ซ่อมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้รอยต่อระหว่าง  
อ.กุยบุรี กับ ต.บ่อนอก อ.เมือง และบริเวณถนน  
เพชรเกษมขาเข้า กทม. บริเวณทางขึ้นเนินเขาทุ่ง  
กระต่ายขัง หมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง เนื่องจาก  
ผิวการจราจรบางช่วงยังชำรุดแต่เจ้าหน้าที่ได้  
ซ่อมเพื่อใช้งานได้ โดยกรมทางหลวงยืนยัน  
ว่าการซ่อมสร้างถนนใหม่ใช้งบ 3,700 ล้านบาท  
ในจังหวัดประจำวงเวียนผิวจระจรจะเสร็จสมบูรณ์ตาม  
แผนในเดือนมิถุนายน 2562

น.ส.สุชาดา เผือกประเสริฐ รักษา  
ราชการแทนหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด

ประจำวงเวียนผิวจระจร กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่  
2562 กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนเพชรเกษม  
หลัก กม.276 ถึง กม.295 ช่วงหนองหมุ-ห้วย  
ยาง ระยะทางเกือบ 210 กิโลเมตร พื้นที่หน้า  
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาลัยบ้านทุ่งมะเฒ่า ต.บ่อนอก  
อ.เมือง เป็นหนึ่งในสายทางทั่วประเทศที่ต้อง  
เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษเนื่องจาก  
มีโค้งอันตรายหลายจุด ล่าสุดสำนักงานขนส่ง  
ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับแขวงทางหลวง  
ประจำวงเวียนผิวจระจร ตั้งจุดอำนวยความสะดวกบน

สายทางดังกล่าว ตามมาตรการความปลอดภัย  
เพิ่มขั้นยกกำลัง 3 จุด พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตาม  
การเดินรถผ่านศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ  
จีพีเอส ตลอด 24 ชั่วโมง

"กรณีพบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท  
หรือรถบรรทุกใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมาย  
กำหนด เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้ประกอบการ  
ขนส่งทันที เพื่อแจ้งต่อไปยังพนักงานขับรถ  
ให้ลดความเร็ว หากยังฝ่าฝืนจะมีการประสาน  
เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดที่ใกล้ที่สุด ให้เข้าระงับ  
การใช้ความเร็วเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจ  
จับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ ส่วนประชาชน  
ที่พบเห็นรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทหรือ  
รถบรรทุกขับมาด้วยความเร็ว หรือมีพฤติกรรม  
เสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่สาย  
ด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง" น.ส.สุชาดากล่าว